

DOI: 10.62829/VNHN.360.87.92

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC VỀ AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA CHO THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

✍ Nguyễn Công Quân - Đàm Văn Tuấn
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

● **TÓM TẮT:** Công tác tuyên truyền, giáo dục về an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả công tác này, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên truyền, giáo dục về an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Bài báo này phân tích tình hình an ninh biên giới quốc gia hiện nay, xác định những thách thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

● **Từ khóa:** An ninh biên giới quốc gia, thanh niên, tuyên truyền, giáo dục

● **ABSTRACT:** Propaganda and education on national border security for young people is an important task that needs to be carried out regularly and effectively. Party committees at all levels, authorities, departments and organizations need to coordinate closely to improve the effectiveness of this work, contributing to building a generation of young Vietnamese people with strong political will and a sense of responsibility to protect the Fatherland. Propaganda and education on national border security for young people plays an important role in protecting territorial sovereignty and maintaining security and order in border areas. This article analyzes the current national border security situation, identifies challenges in propaganda and education for young people, and proposes a number of solutions to improve the effectiveness of this work.

● **Keywords:** National border security, youth, propaganda, education

Ngày nhận bài: 07/3/2025. Ngày bình duyệt: 17/3/2025 Ngày duyệt đăng: 20/3/2025

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

An ninh biên giới quốc gia đang ngày càng có vị trí quan trọng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự quốc gia, góp

phần phát triển kinh tế - xã hội, cùng có quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước. Biên giới quốc gia là ranh giới phân định lãnh thổ quốc gia với các nước láng giềng. Việc bảo vệ an ninh biên giới quốc

gia góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ, biên đảo của Tổ quốc, ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm, lấn chiếm lãnh thổ.

Khu vực biên giới thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự như: hoạt động buôn lậu, vận chuyển ma túy, vũ khí trái phép, xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động. Việc bảo vệ an ninh biên giới quốc gia góp phần ngăn chặn các hoạt động này, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. An ninh biên giới quốc gia ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ với các nước láng giềng. Việc bảo vệ an ninh biên giới quốc gia góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, thúc đẩy quan hệ đối ngoại của đất nước.

Thanh niên là lực lượng quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục về an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. An ninh biên giới quốc gia có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Do vậy, cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

2. TÌNH HÌNH AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA HIỆN NAY

Nhìn chung, tình hình an ninh biên giới Việt Nam hiện nay cơ bản ổn định, được bảo vệ và giữ gìn. Các hoạt động vi phạm pháp luật, tội phạm qua biên giới giảm so với trước đây. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới được tăng cường, các đường biên, mốc quốc giới được bảo vệ an toàn. Quan hệ hợp tác quốc tế về an ninh biên giới được tăng cường, hiệu quả. Việt Nam có đường biên giới đất liền dài 4.510km, tiếp giáp với Trung Quốc, Lào và Campuchia. Công tác quản lý và bảo vệ biên giới là một nhiệm vụ quan trọng, không chỉ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn để duy trì an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực

biên giới và tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Đến nay, Việt Nam đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên phần lớn tuyến biên giới, chỉ còn khoảng 16% đoạn biên giới giữa Việt Nam và Campuchia chưa được phân giới cắm mốc. Việc hoàn thành công tác này là tiền đề quan trọng để xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển. Ngay sau khi hoàn thành công tác hoạch định và phân giới cắm mốc trên thực địa, Việt Nam và các nước láng giềng đã ký kết các văn kiện pháp lý và thỏa thuận về quản lý biên giới trên đất liền phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế. Các cơ chế song phương phối hợp quản lý biên giới cũng được thiết lập, giúp duy trì an ninh trật tự và giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với an ninh biên giới Việt Nam hiện nay là hoạt động của các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Các hoạt động buôn lậu, mua bán ma túy và tội phạm khác vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) và các cơ quan chức năng trong nước để đấu tranh phòng, chống các hoạt động tội phạm này (The United Nations in Viet Nam). Mạng lưới các Văn phòng Liên lạc Biên giới (BLO) được thiết lập nhằm hỗ trợ chia sẻ thông tin, điều tra và xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia.

Để đảm bảo an ninh biên giới, công tác huấn luyện, đào tạo và xây dựng các đơn vị biên phòng được chú trọng. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là nhiệm vụ quan trọng của toàn dân và của tất cả các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị. Lực lượng biên phòng được trang bị hiện đại, đào tạo bài bản và thường xuyên tập huấn để nâng cao năng lực chiến đấu và khả năng xử lý các tình huống phát sinh tại biên giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi,

động viên và trao đổi với các đơn vị biên phòng về những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên biên và đất liền để giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Việt Nam cũng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong công tác quản lý biên giới, không chỉ với các nước láng giềng mà còn với các tổ chức quốc tế. Sự phối hợp này nhằm mục đích duy trì an ninh, ổn định khu vực biên giới, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia. Việt Nam và Lào, ví dụ, đã có những hoạt động hợp tác để giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong công tác quản lý biên giới.

Nhìn chung, tình hình an ninh biên giới Việt Nam hiện nay được duy trì ổn định nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, các thách thức về tội phạm xuyên quốc gia vẫn còn hiện hữu, đòi hỏi các biện pháp quản lý và phòng chống hiệu quả hơn trong thời gian tới. Công tác quản lý biên giới không chỉ tập trung vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn phải đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Việt Nam cần tiếp tục tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo lực lượng biên phòng, hiện đại hóa trang thiết bị và nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Đồng thời, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các nước láng giềng và các tổ chức quốc tế, để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phối hợp trong công tác quản lý biên giới và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc và xây dựng các cơ chế quản lý biên giới hiệu quả sẽ giúp duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa

Việt Nam và các nước láng giềng. Đồng thời, việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng biên phòng sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

3. THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC VỀ AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA CHO THANH NIÊN

Công tác tuyên truyền, giáo dục về an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên Việt Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, quá trình này đang gặp phải nhiều thách thức đáng kể. Bài viết này sẽ phân tích một số thách thức chính trong công tác này, từ đó đề xuất những giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả giáo dục và tuyên truyền.

Một là, thiếu hụt về nhận thức và kiến thức cơ bản

Một trong những thách thức lớn nhất là sự thiếu hụt về nhận thức và kiến thức cơ bản về an ninh biên giới trong thanh niên. Nhiều thanh niên hiện nay chưa hiểu rõ về tầm quan trọng của việc bảo vệ biên giới quốc gia, cũng như các nguy cơ tiềm ẩn từ các hoạt động xâm phạm chủ quyền và an ninh. Điều này có thể bắt nguồn từ chương trình giáo dục trong nhà trường chưa dành đủ thời lượng hoặc chưa có phương pháp tiếp cận hiệu quả để giảng dạy về vấn đề này. Theo một khảo sát, phần lớn học sinh, sinh viên chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về địa lý, lịch sử biên giới quốc gia và các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới.

Hai là, phát triển mạnh mẽ của truyền thông và thông tin sai lệch

Trong thời đại kỹ thuật số, thanh niên tiếp xúc với một lượng lớn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả thông tin sai lệch hoặc thiếu chính xác. Điều này có thể dẫn đến việc thanh niên bị nhiễu loạn thông tin, không nhận diện được đâu là thông tin đúng đắn về an ninh biên giới. Các đối tượng xấu có thể lợi dụng tình trạng này để

phát tán các tin đồn, thông tin sai lệch nhằm làm giảm lòng tin và sự cảnh giác của thanh niên đối với công tác bảo vệ biên giới. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, tội phạm mạng và thông tin sai lệch đang là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia, bao gồm cả an ninh biên giới (The United Nations in Viet Nam).

Ba là, sự thờ ơ và thiếu quan tâm của một bộ phận thanh niên

Một thách thức khác là sự thờ ơ và thiếu quan tâm của một bộ phận thanh niên đối với vấn đề an ninh biên giới. Trong xã hội hiện đại, nhiều thanh niên có xu hướng tập trung vào các vấn đề cá nhân, công việc, học tập và giải trí hơn là các vấn đề quốc gia. Sự thờ ơ này xuất phát từ việc thiếu những hoạt động tuyên truyền, giáo dục hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi và tâm lý của thanh niên. Theo một nghiên cứu, chỉ khoảng 30% thanh niên thực sự quan tâm và hiểu biết về các vấn đề an ninh quốc gia và biên giới.

Bốn là, hạn chế về nguồn lực và phương tiện tuyên truyền

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về an ninh biên giới đòi hỏi phải có sự đầu tư về nguồn lực, tài chính và phương tiện. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, đặc biệt là các khu vực biên giới xa xôi, nguồn lực và phương tiện tuyên truyền còn hạn chế. Điều này gây khó khăn cho việc triển khai các chương trình giáo dục, tuyên truyền hiệu quả. Việc thiếu thôn trang thiết bị hiện đại, tài liệu giảng dạy cập nhật và đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm cũng là những rào cản lớn.

Phương pháp tuyên truyền, giáo dục truyền thống thường chưa hấp dẫn đối với thanh niên. Các hình thức như hội thảo, buổi nói chuyện, phát tài liệu thông tin tuy có giá trị nhưng không phải lúc nào cũng tạo được sự quan tâm sâu sắc từ phía thanh niên. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự đổi mới trong phương pháp tiếp cận, chẳng hạn như sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hoạt động ngoại khóa thực tế tại

các khu vực biên giới. Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn sẽ giúp thanh niên hiểu rõ hơn về tình hình và tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh biên giới.

Việc học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác trong công tác tuyên truyền, giáo dục về an ninh biên giới cũng là một yếu tố quan trọng. Các nước có biên giới dài và phức tạp như Hoa Kỳ, Ấn Độ, hay các nước châu Âu có nhiều kinh nghiệm trong việc nâng cao nhận thức và giáo dục về an ninh biên giới cho người dân, đặc biệt là thanh niên. Việc hợp tác và học hỏi từ các quốc gia này có thể mang lại nhiều bài học quý giá cho Việt Nam.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên là một nhiệm vụ dài hạn và liên tục. Để vượt qua các thách thức hiện nay, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan và sự đổi mới trong phương pháp tiếp cận. Bằng cách tận dụng công nghệ, tổ chức các hoạt động thực tế và học hỏi kinh nghiệm quốc tế, chúng ta có thể nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên đối với công tác bảo vệ an ninh biên giới, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC VỀ AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA CHO THANH NIÊN

Việc tuyên truyền, giáo dục về an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên là một nhiệm vụ quan trọng, không chỉ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, mà còn để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để nâng cao hiệu quả của công tác này, cần có những giải pháp đồng bộ, sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tăng cường giáo dục trong nhà trường

Chương trình giáo dục cần được thiết kế lại để dành nhiều thời lượng hơn cho các môn học liên quan đến địa lý, lịch sử và an ninh biên giới. Các bài học cần được cập

nhật và thiết kế sao cho phù hợp với lứa tuổi và tâm lý của thanh niên. Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể kết hợp với các cơ quan chức năng như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để xây dựng các tài liệu giáo dục, sách giáo khoa và tổ chức các khóa học, hội thảo về chủ đề này.

Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

Trong thời đại kỹ thuật số, việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng di động và trang web là rất hiệu quả trong việc tuyên truyền và giáo dục về an ninh biên giới. Nội dung cần được thiết kế sao cho hấp dẫn, dễ hiểu và dễ tiếp cận. Các video, infographic, bài viết ngắn gọn và hình ảnh sinh động sẽ thu hút sự chú ý của thanh niên. Các kênh YouTube, Facebook, TikTok có thể trở thành nền tảng hữu ích để truyền tải thông điệp về an ninh biên giới một cách hiệu quả và lan tỏa rộng rãi.

Trong những năm qua, các phương tiện truyền thông xã hội đã góp phần quan trọng thông tin các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước; cung cấp cho tri thức khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội. Nhiều tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên thông qua các phương tiện truyền thông xã hội đã tích cực tham gia tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; qua đó, góp phần định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực, khẳng định những thành tựu tự hào của đất nước, khẳng định sự đúng đắn của đường lối lãnh đạo của Đảng, tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, thanh niên có thể tiếp cận kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, thông tin thời sự chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổ chức các hoạt động thực tế

Các chuyến thăm quan, thực địa tại các khu vực biên giới, gặp gỡ và giao lưu với các chiến sĩ biên phòng có thể giúp thanh niên hiểu rõ hơn về công việc và cuộc sống của những người bảo vệ biên giới. Các hoạt động này không chỉ mang lại kiến thức thực tiễn mà còn khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của thanh niên. Việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về biên giới, các cuộc thi viết, vẽ tranh, làm phim về chủ đề an ninh biên giới cũng là những hoạt động bổ ích và thú vị.

Hợp tác quốc tế và học hỏi kinh nghiệm

Việc học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác trong công tác tuyên truyền, giáo dục về an ninh biên giới cũng là một yếu tố quan trọng. Các nước có biên giới dài và phức tạp như Hoa Kỳ, Ấn Độ, hay các nước châu Âu có nhiều kinh nghiệm trong việc nâng cao nhận thức và giáo dục về an ninh biên giới cho người dân, đặc biệt là thanh niên. Việc hợp tác và học hỏi từ các quốc gia này có thể mang lại nhiều bài học quý giá cho Việt Nam. Đồng thời, việc tham gia vào các diễn đàn, hội nghị quốc tế về an ninh biên giới cũng giúp Việt Nam cập nhật được các phương pháp tuyên truyền, giáo dục hiện đại và hiệu quả.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên cần được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới. Các khóa đào tạo chuyên sâu về an ninh biên giới, các chuyến đi thực tế đến các khu vực biên giới, các buổi hội thảo, tọa đàm với các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ giúp giảng viên nâng cao năng lực, từ đó truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho học sinh, sinh viên một cách hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng

Công tác tuyên truyền, giáo dục về an ninh biên giới không chỉ giới hạn trong nhà trường mà cần được đẩy mạnh trong toàn

cộng đồng. Các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, truyền hình, đài phát thanh cần tích cực tuyên truyền về chủ đề này. Các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cần phát huy vai trò tiên phong trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về an ninh biên giới cho thanh niên. Các buổi nói chuyện chuyên đề, các chiến dịch tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu về an ninh biên giới cần được tổ chức thường xuyên và rộng rãi.

Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục

Phương pháp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cần được đổi mới để phù hợp với lứa tuổi và tâm lý của thanh niên. Việc sử dụng các hình thức truyền thông hiện đại, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn sẽ giúp thanh niên hiểu rõ hơn về tình hình và tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh biên giới. Các buổi nói chuyện, thảo luận, tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia, những người trực tiếp làm công tác bảo vệ biên giới sẽ mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, giáo dục.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Biên giới quốc gia năm 2008.
2. Luật An ninh quốc gia năm 2005.
3. Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
4. Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

KẾT LUẬN

Công tác tuyên truyền, giáo dục về an ninh biên giới quốc gia cho thanh niên là một nhiệm vụ dài hạn và liên tục. Để vượt qua các thách thức hiện nay, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan và sự đổi mới trong phương pháp tiếp cận. Bằng cách tận dụng công nghệ, tổ chức các hoạt động thực tế và học hỏi kinh nghiệm quốc tế, chúng ta có thể nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên đối với công tác bảo vệ an ninh biên giới, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình và toàn xã hội, cùng với sự đầu tư về nguồn lực, sẽ góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh biên giới quốc gia trong tương lai. Việc nâng cao nhận thức, tạo sự quan tâm và trách nhiệm của thanh niên đối với công tác bảo vệ an ninh biên giới không chỉ giúp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ yêu nước, có tinh thần sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

5. PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, *Bảo vệ an ninh biên giới quốc gia - Lý luận và thực tiễn* (Tác giả: Tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo
6. TS. Nguyễn Thị Thu Hà, *Giáo dục quốc phòng - an ninh cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay*
7. Các website:

Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng: <https://www.mod.gov.vn/>; Cổng thông tin điện tử Bộ Công an: <https://mps.gov.vn/>; Cổng thông tin điện tử Thanh niên: <https://www.doanthanhnien.vn/>